



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากฐานอย ประเทศไทยเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

15 มิถุนายน 2564

การพัฒนาเขตปลอดโรคที่เป็นประโยชน์ในการส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์



การจัดตั้งเขตผลิตปศุสัตว์ปลอดโรคมีความสำคัญต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เนื่องจากจำนวนพื้นที่ในเวียดนามที่ได้มาตรฐานองค์การอนามัยสัตว์โลก (OIE) ยังคงมีไม่มากนัก

กรมศุลกากรเวียดนามระบุว่า ในเดือนเมษายน 2564 เวียดนามส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องไปยังฮ่องกง (ประเทศจีน) จำนวน 2,150 ตัน มีมูลค่า 6.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.1 ในปริมาณและร้อยละ 3.7 ในมูลค่า เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2564

นาย Nguyen Van Long รองอธิบดีกรมสุขภาพสัตว์ กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทให้ข้อมูลกับหนังสือพิมพ์ Cong Thuong ว่า เวียดนามต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศในการส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รวมถึงที่กำหนดโดยกรมสุขภาพสัตว์ กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท รวมถึงองค์การการค้าโลก (WTO) และ OIE

โดยเฉพาะ การส่งออกสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะต้องมาจากประเทศและเขตชายแดนที่มีสถานประกอบการที่ได้รับรองความปลอดภัยทางชีวภาพเท่านั้น

ในเดือนพฤษภาคม 2564 เวียดนามมีสถานประกอบการและเขตเกษตรกรรม 2,288 แห่ง อย่างไรก็ตาม สถานประกอบการเหล่านี้ได้มาตรฐานของเวียดนามเท่านั้น โดยไม่มีผู้ประกอบการรายใดได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ OIE

ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานของรัฐได้ส่งเสริมการเจรจาเกี่ยวกับการส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์กับหลายประเทศ โดยสังเกตว่า เพื่อให้การส่งออกเป็นไปอย่างราบรื่น สิ่งสำคัญคือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องมาจากเขตปลอดโรคซึ่งเป็นไปตามกฎของ OIE ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นอันดับแรกคือ ต้องใช้การควบคุมการระบาดของโรคและลดความเสี่ยงจากโรคสัตว์ทั่วประเทศ ควรมีการดำเนินการตามโครงการระดับชาติสำหรับการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เพื่อปูทางสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ปัจจุบันเวียดนามมีเขตปลอดโรค 15 แห่ง และจำเป็นต้องประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อยกระดับให้พื้นที่ดังกล่าวที่ได้บรรลุมาตรฐานของเวียดนามให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ OIE

ข้อคิดเห็น สคต

ในเดือนเมษายน 2564 การส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของเวียดนามมีมูลค่าเพียง 6.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่นำเข้าประมาณ 127.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การที่มีพื้นที่ปลอดโรคที่ได้มาตรฐานขององค์การอนามัยสัตว์โลก (OIE) จำนวนน้อย ทำให้การส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของเวียดนามเติบโตไม่มากนัก ดังนั้น การส่งเสริมการจัดตั้งเขตปลอดโรคของเวียดนามตามมาตรฐาน WTO และ OIE จะช่วยให้เวียดนามเพิ่มโอกาสในการส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในอนาคต